

**N**ghe theo tiếng gọi của Đảng, cách đây tròn 55 năm (tháng 9/1963), hàng trăm thanh niên Thái Bình đã tình nguyện xung phong đi mở đường, xây dựng vùng kinh tế mới, củng cố quốc phòng, an ninh với tên gọi ban đầu là Công trường 112 (trực thuộc Ban Chỉ đạo công tác miền Tây) - Bộ Giao thông Vận tải.

Những ngày này, trong căn nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Ngọc Minh, tổ 1, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình luôn rộn rã tiếng cười nói. Tu hội vừa đây, ông cùng những người đồng đội năm xưa bồi hồi, xúc động cùng nhau ôn lại kỷ niệm cách đây tròn 55 năm. Những mái đầu đã bạc, dáng đi cũng không còn nhanh nhẹn như trước nhưng ký ức về những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng ấy vẫn như mới diễn ra ngày nào.

Đã ở tuổi ngoài 70 nhưng ông Vũ Văn Lục, trưởng ban liên lạc cựu thanh niên xung phong Công trường 112 - Bộ Giao thông Vận tải (khu vực tỉnh Thái Bình) vẫn rất minh mẫn. Trò chuyện với chúng tôi, ông Lục cho biết: Nhiệm vụ chính của Công trường 112 là phá núi, mở đường chiến lược giữa đại ngàn hiểm trở trên dãy Hoàng Liên Sơn lên biên giới Việt - Trung, thuộc địa bàn hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Chiều dài tuyến đường gần 100km, từ km8 ở Quỳ Hồ - Sa Pa (Lào Cai) đến Pa Tấn - Phong Thổ (Lai Châu). Hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên của 6 tỉnh, thành phố: Thái Bình, Nam Định, Hà Tây, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương được bố trí thành 6 đơn vị, gọi là C. Thanh niên tỉnh Thái Bình được bố trí thành 2 đơn vị là C2 và C4 (sau này là C315 và C312) với gần 800 thanh niên của các huyện Hưng Nhân, Duyên Hải, Quỳnh Côi, Kiến Xương, Thư Trì, Thụy An, Tiến Hải và thị xã Thái Bình.

Để ổn định nơi ăn chốn ở, thanh niên Thái Bình trên công trường không ngừng đêm đêm vất vả vượt núi, treo leo, lên rừng xuống bìa, đào đắp đốn gỗ,

## THANH NIÊN XUNG PHONG THÁI BÌNH Với những con đường lịch sử



Các cựu thanh niên xung phong Công trường 112 - Bộ Giao thông Vận tải (khu vực tỉnh Thái Bình) cùng nhau ôn lại kỷ niệm.

chặt tre, cắt lá tranh dựng bếp ăn, lán ở. Địa bàn đóng quân của đơn vị trên vùng rừng núi cao, vực thẳm, khí hậu hết sức khắc nghiệt, một ngày thời tiết thay đổi bốn mùa, quanh năm mây mù bao phủ. Quân áo giặt hàng tuần không khô, đều phải "sấy khô" trong các lán. Mùa mưa thác đổ, lũ quét làm sạt núi lấp đường, cản trở thi công, tắc đường vận chuyển. Mùa khô thì thiếu nước, cả đơn vị hàng trăm người từ tắm giặt, gội đầu, rửa rau, nấu ăn tất cả đều trông vào một chiếc chảo gang chứa nước, đường kính chưa đầy 1m. Hết gạo, thiếu muối, đơn vị phải ăn sắn luộc, ngô bung hàng tháng, nhạt muối cả tuần, bí xanh, bí đỏ, rau tàu bay là thực phẩm chủ yếu.

Khó khăn, gian khổ là thế nhưng để hòa cùng phong trào

thi đua "gió Đại Phong", "sóng Duyên Hải", "cờ Ba Nhất", cán bộ, chiến sĩ Công trường 112 đã quyết tâm phấn đấu trên mặt trận phá núi, mở đường, khí thế lao động sản xuất trên toàn công trường như ngày hội. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nổ rộ, luôn vượt các chỉ tiêu, định mức được giao. Kỹ thuật nổ mìn, cầu quay đã đưa năng suất lao động tăng gấp 2 - 3 lần định mức. Từ các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, được tập thể suy tôn là lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua. Sau 2 năm lao động vất vả, năm 1965 tuyến đường cơ bản được khai thông.

Bị thất bại nặng nề trên chiến trường miền Nam, đế

quốc Mỹ dùng máy bay tăng cường ném bom đánh phá miền Bắc. Đầu năm 1965, Công trường 112 được Bộ Giao thông Vận tải điều đi làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông thời chiến ở các trọng điểm. Nhiệm vụ chính của đơn vị giai đoạn này là san lấp hố bom, mở thêm các đường ngầm, đường tránh, làm các bến phà phụ, sơ tán các kho hàng... Gần 1 tháng hành quân bộ, ngày nghỉ, đêm đi, đi đến đâu máy bay địch đánh ở đó, như một số ga Làng Khay, Làng Nhíp, Cò Nòi, Trại Hút, Yên Bái... Đang trên đường chuyển quân nhưng anh chị em không sợ nguy hiểm, tăng cường lao vào cứu các toa tàu hàng qua quan, quan dụng dưới mưa bom bão đạn của máy bay Mỹ. Những địa danh như Ba Khe, đèo Lũng Lô, đèo Bân

## Giáo dục học sinh thói quen đội mũ bảo hiểm

**Đ**ể nâng cao ý thức từ nhỏ và bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, các trường học trên địa bàn thành phố Thái Bình đã quan tâm giáo dục học sinh thói quen đội mũ bảo hiểm (MBH), góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Theo quy định, khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, trẻ em từ 6 tuổi trở lên bắt buộc phải đội MBH nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho các em. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh đưa đón các em học sinh đến trường thường xuyên phớt lờ quy định này, nhất là tại các điểm trường tiểu học. Để chấn chỉnh tình trạng này, ngay khi khai giảng năm học 2018 - 2019, ban giám hiệu các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến phụ huynh và học sinh bằng nhiều hình thức. Thông qua đó, phụ huynh thấy được lợi ích của việc đội MBH cho học sinh khi tham gia giao thông là vừa bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho các em vừa chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.



Đội mũ bảo hiểm đã trở thành thói quen của hầu hết mọi gia đình.

Đúng ngày khai giảng năm học mới, chúng tôi có mặt tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phông để chia vui với thầy trò nhà trường về bề dày thành tích trong học tập và cùng với mừng hơn khi nhà trường vinh dự được Ban An toàn giao thông tỉnh chọn làm điểm tổ chức trao tặng MBH cho 100% học sinh khối 1. Em Nguyễn Tạ

Bảo Châu, học sinh lớp 5D hào hứng khoe: Chiếc MBH có giá trị 2 năm nay còn vẫn còn dùng tốt lắm. Cứ mỗi lần ngồi lên xe máy, nhà trường đã thường xuyên tiến hành tuyên truyền. Những nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các buổi chào cờ, họp phụ huynh, sinh hoạt lớp... Các em học sinh luôn được nhắc

nhớ luôn luôn phải đội MBH theo quy định để bảo đảm an toàn. Cùng với đó, Ban Giám hiệu nhà trường giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm lớp, đội Sao đỏ của trường thường xuyên kiểm tra trong mỗi buổi sáng. Nếu phát hiện trường hợp học sinh nào được người thân đưa đến trường bằng xe máy nhưng không đội MBH, các thành viên trong đội Sao đỏ nhắc nhở bạn để không vi phạm lần sau. Năm học 2018 - 2019, Trường có trên 1.900 học sinh, trong đó có 496 học sinh lớp 1 nhưng nhiều học sinh lớp 1 chưa có MBH. Để tiếp tục duy trì nền nếp 100% học sinh đến trường phải đội MBH, Ban Giám hiệu nhà trường đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức trao tặng MBH cho học sinh lớp 1 với mong muốn các em học sinh thêm yêu chiếc MBH và xem nó như một người bạn đồng hành, không thể thiếu khi ngồi lên xe.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đội MBH cho các em học sinh tiểu học được phụ huynh quan tâm, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho con em đồng thời còn thể hiện nét đẹp văn hóa giao thông trong học đường.

**PHẠM HƯNG**

## ► Khai giảng khóa đào tạo bác sĩ chuyên khoa cho vùng khó khăn

(chinhphu.vn) Đây là khóa đào tạo thứ 12 cho các bác sĩ trẻ được lựa chọn theo dự án "Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)" của Bộ Y tế.

Khóa đào tạo lần này có 23 bác sĩ trẻ được đào tạo chuyên khoa cấp I thuộc 10 chuyên ngành: chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức, hồi sức cấp cứu, nội, ngoại, nhi, răng hàm mặt, sản, truyền nhiễm và y học cổ truyền tại Trường Đại học Y Hà Nội trong 24 tháng. Trong 23 bác sĩ trẻ lần này có 22 bác sĩ tại các huyện nghèo được cử đi đào tạo như Trung tâm Y tế huyện Mộ Càng Châu (Yên Bái), Trung tâm Y tế huyện Bắc Mê (Hà Giang), Bệnh viện Đa khoa Xín Mần (Hà Giang), Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn (Lai Châu)... Sau khi hoàn thành thời gian đào tạo, bác sĩ trẻ sẽ công tác tại các vùng khó khăn như đăng ký. Thời gian tối thiểu làm việc đối với bác sĩ nam là 3 năm, bác sĩ nữ là 2 năm.



Với nỗ lực của bản thân cùng với chuyên môn tốt, các bác sĩ của dự án đã được lãnh đạo địa phương, người bệnh và người dân đánh giá cao, tiêu biểu như bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu, công tác tại Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé (Điện Biên) đã được bình chọn là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Việt Nam năm 2017.

Theo mục tiêu của dự án, đến năm 2020 sẽ có khoảng 300 bác sĩ trẻ được đào tạo chuyên khoa I công tác tại các vùng khó khăn, thiếu nhân lực trên cả nước.

## ► Bước tiến mới trong sản xuất vắc-xin "made in Việt Nam"

(vietnamplus.vn) Việt Nam hiện đã tự sản xuất được 8/12 loại vắc-xin sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Với hiệu quả trị ty lệ tiêm chủng đầy đủ các mũi vắc-xin trong tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 95%, Việt Nam đang tiến tới chủ động hoàn toàn vắc-xin phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và đảm bảo an toàn vắc-xin.

Bộ Y tế cho biết, hiện Việt Nam có 4 nhà máy sản xuất vắc-xin và đã sản xuất được nhiều loại vắc-xin như vắc-xin lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi, bại liệt, viêm gan B, viêm gan A, viêm não Nhật Bản B, tả, thương hàn... Đặc biệt, từ tháng 4/2018, vắc-xin sởi - rubella (MRVAC) do Việt Nam sản xuất được triển khai trong tiêm chủng thường xuyên trên toàn quốc. Vắc-xin sởi - rubella (MRVAC) do Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc-xin và sinh phẩm y tế (POLYVAC), Bộ Y tế sản xuất.



Theo báo cáo của các tỉnh, đã có trên 50.000 trẻ từ 18 - 24 tháng tuổi được tiêm vắc-xin MRVAC, không ghi nhận bất kỳ trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng. Việc sử dụng vắc-xin sởi - rubella sản xuất trong nước sẽ giúp Việt Nam chủ động nguồn cung ứng vắc-xin, bảo đảm không thiếu vắc-xin sởi - rubella sử dụng trong tiêm chủng thường xuyên cho trẻ 18 tháng và tiêm chủng chống dịch.

Việt Nam đang tích cực nghiên cứu và tự sản xuất thêm các loại vắc-xin nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các bệnh hiểm nghèo. Trong năm nay, sẽ có thêm 3 loại vắc-xin khác là vắc-xin cúm mùa, vắc-xin viêm não Nhật Bản tế bào và vắc-xin bại liệt hoạt động trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép lưu hành.

**ĐỨC DUNG**

## THÔN AN PHÚ 2 Cộng đồng học tập tiêu biểu

**K**huyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) đã góp phần đưa thôn An Phú 2 (xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ) đạt cộng đồng tiêu biểu trong 7 thôn của xã, hầu hết các gia đình, dòng họ đạt gia đình, dòng họ học tập. Xác định khuyến học, khuyến tài và xây dựng XHHT là nhiệm vụ quan trọng nặng cao dân trí, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chính quyền và các tổ chức đoàn thể thôn An Phú 2 luôn coi trọng chỉ đạo phát triển phong trào xây dựng XHHT. Ông Lưu Quang Ōn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học huyện Quỳnh Phụ cho biết: An Phú 2 mặc dù chỉ là một thôn nhỏ của xã

Quỳnh Hải song đã trở thành đơn vị tiêu biểu của huyện, của tỉnh trong xây dựng XHHT. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Chi hội Khuyến học thôn đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng kế hoạch triển khai, nhân rộng và đánh giá, công nhận các mô hình học tập trên địa bàn; đồng thời, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về công tác khuyến học, xây dựng XHHT, học tập suốt đời đến các hội viên, hộ gia đình, dòng họ; quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức xây dựng quỹ khuyến học...

Bà Nguyễn Thị Liên, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học thôn

An Phú 2 cho biết: Sau khi xã triển khai Quyết định số 281 với nội dung về các tiêu chí công nhận gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, Chi hội Khuyến học thôn đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong thôn tổ chức cho các hội viên khuyến học học tập, quán triệt và phổ biến các tiêu chí, tiến hành in ấn các mẫu biểu trong tiêu chí gửi đến từng gia đình, dòng họ. Sau đó tổ chức cho các gia đình, dòng họ, cộng đồng thôn đăng ký chỉ tiêu phấn đấu trong cả năm. Đến tháng 11 hàng năm, Hội Khuyến học xã cùng Ban Chấp hành Chi hội Khuyến học thôn phối hợp với các đoàn thể bình xét chấm điểm cùng với các gia đình



Học sinh Trường Tiểu học Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ).

vấn học. Sau 4 năm thực hiện Quyết định số 281, nhân dân trong thôn đã hiểu rõ hơn về các tiêu chí, bao gồm cả thành tích học tập của cá nhân lớn và trẻ em. Nhiều gia đình, dòng họ đã trở thành điển hình tiên tiến của xã, huyện. Điển hình như bà

Nguyễn Thị Hon, do hoàn cảnh khó khăn nên mới chỉ học đến lớp 7. Với ý chí, nghị lực kiên cường, bà đã tự bú sữa văn hóa, tốt nghiệp bậc sĩ y khoa và trở về làm Trạm trưởng Trạm Y tế xã. Dòng họ Đông Nguyên với bề dày hoạt động khuyến học

trên 20 năm. Một số thành viên trong ban khuyến học dòng họ đã ủng hộ số tiền rất lớn cho quỹ hoạt động khuyến học như ông Nguyễn Văn Thiệu ủng hộ hoàn toàn lương hưu cho quỹ khuyến học; ông Nguyễn Văn Đăng ủng hộ 7 triệu đồng... Ngày trao thưởng như ngày hội của dòng họ, con cháu ai cũng vui mừng, phấn khởi.

Ông Phạm Văn Dung, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Quỳnh Hải cho biết: Bà Nguyễn Thị Liên là người có tâm, có tầm, gắn bó với thôn làng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, bà đã khơi dậy việc huy động xã hội hóa giáo dục từ các gia đình, dòng họ, cộng đồng thôn. Bên cạnh nỗ lực của bà, Chi hội Khuyến học, chính quyền thôn An Phú đã thực sự vào cuộc trong việc xây dựng phong trào khuyến học. Toàn thôn bầu bà Liên làm bí thư chi bộ làm trưởng tiểu ban chỉ đạo và thực hiện nghị quyết về công

tác khuyến học hàng tháng, hàng năm đồng thời tuyên truyền đến người dân về những tiêu chí mới của XHHT. Vì thế, ngay trong ngày đầu phát động ủng hộ quỹ khuyến học, cả thôn đã nhận được 5 triệu đồng, trong buổi lễ trao thưởng học sinh giỏi, quỹ nhận thêm 5,2 triệu đồng từ con em trong và ngoài thôn. Cuối năm 2017, 4/5 dòng họ của thôn đạt danh hiệu học tập, 442 gia đình học tập, chiếm 95%, cả thôn đạt cộng đồng học tập tiêu biểu trong 7 thôn của xã.

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên địa bàn thôn An Phú 2 được triển khai sâu rộng đã trở thành động lực giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập. Qua đó góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho huyện, tỉnh, trở thành điển hình tiên tiến cần được nhân rộng.

**DẶNG ANH**